



{Hãy nói:La ila ha il la ol loh wah da hu la sha ri ka lah, ol lo hu ak bar ka bi ra, wal ham du lil lah ka thi ra, sub ha nol loh rab bil a la min, la haw la wa la qu wa ta il la bil lah al a zi zil ha kim}

Ông Sa'd thuật lại: Một người đàn ông du mục đến gặp Thiên Sứ của Allah, ﷺ và nói: Hãy dạy tôi điều gì đó để tôi nói. Người ﷺ nói: {Hãy nói:La ila ha il la ol loh wah da hu la sha ri ka lah, ol lo hu ak bar ka bi ra, wal ham du lil lah ka thi ra, sub ha nol loh rab bil a la min, la haw la wa la qu wa ta il la bil lah al a zi zil ha kim} Người đàn ông nói: Những thứ này là dành cho Thượng Đế của tôi, vậy những lời gì là dành cho tôi? Người ﷺ nói: {Hãy nói: Ol lo hum magh fir li war ham ni wah di ni war zuq ni.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Một người đàn ông từ sa mạc đã đến cầu xin Thiên Sứ của Allah ﷺ dạy cho mình một mình những lời Zikir để nói. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói với người đàn ông đó: Hãy nói: "La ila ha il la ol loh wah da hu la sha ri ka lah" - "Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Không có đối tác", đây là sự bắt đầu với lời Tawhid và ý nghĩa của nó là không có Đấng nào đáng được thờ phượng ngoài trừ một mình Allah. "Ol lo hu ak bar ka bi ra" - "Allah vĩ đại nhất" Có nghĩa là: Allah vĩ đại hơn mọi thứ. "Al ham du lil la ka thi ra" - "Nhiều lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah" Có nghĩa là nhiều ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, ca ngợi và tán dương về các thuộc tính, hành động, và ân huệ không đếm hết của Ngài. "Sub ha nol loh rab bil a la min" - "Vinh Quang thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật" có nghĩa là: Loại bỏ và thanh trừ khỏi Ngài mọi điều khiếm khuyết và yếu kém. "La haw la wa la qu wa ta il la bil la al a ziz al ha kim" - "Không có sức mạnh và quyền năng nào ngoài Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt". Nghĩa là: Không có sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác ngoài trừ sức mạnh và sự cho phép của Ngài. Người đàn ông nói: Những lời này là dành cho Thượng Đế để tưởng nhớ và tôn vinh Ngài, vậy tôi nên cầu nguyện gì cho chính mình? Thiên Sứ của Allah ﷺ bảo người đàn ông: Hãy nói: "Ol lo hum magh fir li" - "Lạy Allah xin Ngài tha thứ cho bề tôi" bằng sự bôi xóa tội lỗi và che đậy chúng. "War ham ni" - "xin Ngài thương xót bề tôi" bằng cách mang lại lợi ích và cải thiện tôn giáo và thế tục cho bề tôi "Wah di ni" - "xin Ngài hướng dẫn bề tôi" đến với hoàn cảnh và tình huống tốt nhất và con đường ngay chính. "War zuq ni" - "Xin Ngài ban bổn lộc cho bề tôi" với tài sản Halal, sức khỏe và mọi điều tốt lành.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

